

○ ปิดอุทยานราชภักดีปรับปรุง

ขณะที่ พล.ต.สัญญา จันทร์สงวน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้แจ้งปิดพื้นที่ภายในอุทยานราชภักดี โดยห้ามนักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติ เนื่องจากเกรงอาจจะได้รับอันตราย จากการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน ระบบไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ทันการส่งมอบงาน โดยมีทหารช่าง และบริษัทผู้รับเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1-2 วัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชม และไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีารปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุง เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้บันทึกภาพบริเวณด้านนอกริมถนนเพชรเกษมได้ ทั้งนี้ยืนยันว่าการปิดพื้นที่ไม่เกี่ยวกับปัญหาด้านมวลชนที่จะเข้ามาทำกิจกรรมทางการเมือง เนื่องจากภายในอุทยานฯถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามากราบสักการบูชาสมเด็จพระบูรพมหันต์ธิ์ทั้ง 7 พระองค์ ด้วยจิตศรัทธา และแสดงความจงรักภักดี ที่สำคัญภายในอุทยานฯไม่ควรเป็นพื้นที่ที่สร้างปัญหาความขัดแย้งใด ๆ ในเดือนมกราคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจาก สร.พัน 2 ภายในสวนสมเด็จพระนริศรมถิรินทร์ด้านหน้าสถานีรถไฟหัวหิน และริมถนนเพชรเกษม บริเวณด้านหน้าอุทยานราชภักดี เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์มีการนำเครื่องจักรกล เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการหลายด้าน ขณะที่มประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินับร้อยคนที่ไม่ทราบล่วงหน้า และตั้งใจมาเที่ยวชมอุทยานราชภักดีต่างบ่นไปตาม ๆ กันที่อุทยานฯปิด โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

○ ผลสอบการจัดสร้างคืบ

ส่วน พล.ต.กองชีพ ดันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยความคืบหน้าของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดี ที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า สักดาที่ผ่านมากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯได้ทยอยเชิญคณะกรรมการที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการก่อสร้างอุทยานราชภักดีมาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการรวบรวมหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอผลการประชุมของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะ ซึ่งมีมากกว่า 20 คณะ มาประกอบการพิจารณาร่วมกัน

ตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏแก่สังคมร่วมกันโดยเร็ว สำหรับในสัปดาห์ถัดไปคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะเชิญคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการงบประมาณในทุกกลุ่มงบประมาณที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เพื่อสร้างความกระจ่างในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นข้อกังขา ทั้งนี้ที่ผ่านมากกรรมการและอดีตกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ทุกคนที่ได้รับเชิญได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเดินทางมาให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์ร่วมกันด้วยความเต็มใจ จึงขอเวลาให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงร่วมกันในที่สุด